

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการขยายตัว โดยเฉพาะธุรกิจการผลิตเพื่อการส่งออกได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริโภคภาคเอกชนมีการชะลอตัวลงบ้างซึ่งสอดคล้องกับกำลังซื้อในภูมิภาคที่ยังไม่เข้มแข็ง ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวดีเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ ธุรกิจก่อสร้างเติบโตจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะในเขตเมือง แต่ในส่วนภูมิภาคค่อนข้างทรงตัวตามการเบิกจ่ายที่ยังล่าช้าและขาดสภาพคล่อง ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมไม่ต่างจากปีก่อนมากนัก

ถึงกระนั้น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารยังคงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการปรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เป็น ISO 9001 : 2015 ในเรื่องระบบบริหารจัดการคุณภาพ และ ISO 1400 : 2004 เป็น ISO 14001 : 2015 ในเรื่องระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจได้ว่าบริษัทให้ความสำคัญในกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต ขนส่ง จัดเก็บ จนถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า โดยไม่ละเลยเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการบริหารระบบต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้กับบุคลากรทุกระดับในบริษัท รวมถึงประกาศให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรับทราบ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท